



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า ๒๙

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ตั้งที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดึง166. ร่วมผลักดันมีบทบาทช่วยสถาบันเข้มแข็ง

ผศ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เกิดที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ (ทกสท.) ขึ้น โดยที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจะครอบคลุมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกือบทุกเรื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีนายชุมพล พรประภา เป็นประธาน และมีคณะกรรมการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ มศว ประสานมิตร และกำลังประกาศรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งสิ้น 166 แห่งเข้าร่วมเป็นสมาชิก คาดว่าจะมีสถาบันเข้าร่วมตลอดถึงบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการใน ทกสท. ประมาณ 4,000 คน ซึ่งจะทำให้ ทกสท. เป็นที่ประชุมที่มีพลังทั้งจำนวนสถาบันและจำนวนกรรมการที่เข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อจะได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้การพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวหน้า โดยมีทีมทำงานจากสภามหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมผลักดันงานต่างๆ ให้เป็นจริง

ผศ.น.พ.เฉลิมชัย กล่าวว่า จากที่หลายฝ่ายมีข้อวิพากษ์วิจารณ์สภามหาวิทยาลัยหลายแห่งว่า บทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกือบไม่มี ในหลายสถาบันอธิการบดีเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้อนุมัติเรื่องหรือโครงการต่างๆ เท่านั้น การเกิด ทกสท. ขึ้นมาจึงจะสร้างความเข้มแข็งให้สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ตลอดถึงจะเป็นส่วนสำคัญในการดูแลการทำงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย

"ที่ผ่านมาเมื่อมีการพบปะพูดคุยกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง พบว่าสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งทำงานแบบต่างคนต่างทำ ทำให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาไม่มีพลัง เราอยากเห็นการทำงานด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงร่วมกันผลักดัน ทกสท. ให้เกิดขึ้นมา ดังตัวอย่างที่เห็นจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมกรรมการสภามหา

วิทยาลัยมีความเข้มแข็งมาก
รองอธิการบดี มศว กล่าว

ส่งผลถึงการเติบโตของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย"

หน้า 29